



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ ๐ ๔๓๗๗ ๗๙๗๒ ต่อ ๓๑๓

ที่ มค ๐๐๓๒.๐๐๒/ว ๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔


เรื่อง ข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์ และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๔

เรียน นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)
เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ทุกแห่ง
สาธารณสุขอำเภอ ทุกแห่ง
หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน สสจ.มหาสารคาม

ด้วย ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ระดับจังหวัดมหาสารคาม ได้จัดประชุมทางไกล (Video conference) กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม จึงขอส่งข้อสั่งการในการประชุมทางไกล (Video conference) ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๔ กรณี โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องรับทราบและดำเนินการตามข้อสั่งการดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งผู้เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป


(นายภาศิ ทวีพิทักษ์ฉบับ)
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

สรุปข้อสั่งการของนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐น.-๑๒.๐๐น.
ณ ห้องประชุมบุษราคัม ชั้น ๒ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

ที่	ข้อสั่งการ	ผู้รับผิดชอบ
๑	ให้ทีม HVRRT จังหวัดมหาสารคามลงพื้นที่อำเภอแกดำ และพื้นที่อำเภออื่นๆ ที่มีปัญหา การฉีดวัคซีนกลุ่ม ๖๐๘ ที่มีอัตราความครอบคลุมต่ำ ร่วมกับผู้รับผิดชอบภาคประชาชนของ อำเภอ เพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ โน้มน้าวให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ๖๐๘ เข้ารับการ ฉีดวัคซีน และค้นหาปัญหาและอุปสรรค ในประเด็นการไม่ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีน ในกลุ่มเป้าหมายดังกล่าว	- ทีม HVRRT
๒	ให้กลุ่มภารกิจ ๒P Safety ดำเนินการ ดังนี้ ๑) จัดทำสรุปรายงานผู้ป่วย COVID-19 ที่เสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม โดยจำแนก เพศ อายุ วันที่เสียชีวิต/วันที่พบผลตรวจเป็นบวก โรคประจำตัว การได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นต้น เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาสาเหตุ เพื่อเป็นการป้องกันและลดอัตรา การเสียชีวิต ๒) จัดทำสรุปรายงานผู้ป่วยยืนยัน ที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ในจังหวัดมหาสารคาม เพื่อวิเคราะห์สถานการณ์ และรายงานในการประชุม EOC ครั้งต่อไป	- กลุ่มภารกิจ ๒P Safety
๓	มอบนายแพทย์วิเชียร ฤกษ์โรดม พิจารณาเร่งรัดการเบิกจ่าย ค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของ ทุกหน่วยงาน ตามระเบียบและการปฏิบัติงานจริง และมอบกลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ สาธารณสุข ประเมินการค่าตอบแทนเสี่ยงภัย ในเดือนกรกฎาคม-กันยายน เพื่อขอรับการ สนับสนุนจากกระทรวงสาธารณสุขต่อไป	- นายแพทย์วิเชียร ฤกษ์โรดม - กลุ่มงานพัฒนา ยุทธศาสตร์สาธารณสุข
๔	ให้ทุกหน่วยงานวางแผนการดำเนินการฉีดวัคซีน AstraZeneca ที่คงเหลือในคลัง ให้แล้ว เสร็จภายในสัปดาห์หน้า อีกทั้งให้ดำเนินการวางแผนฉีดวัคซีนที่ได้รับในแต่ละรอบให้แล้ว เสร็จภายใน ๘-๙ วันหลังจากได้รับ (ไม่ควรดำเนินการล่าช้าเกิน ๒ สัปดาห์) โดยหาก ตรวจสอบแล้ว พบว่าวัคซีนที่มีในคลังเพิ่มจำนวนขึ้นทุกรอบที่ได้รับจัดสรร ขอให้เร่ง ดำเนินการฉีดวัคซีนให้เพิ่มขึ้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในจังหวัด มหาสารคาม และให้ Mr. Vaccine ทุกอำเภอ Monitor Stock Vaccine ในคลังทุกวัน	- รพ.ทุกแห่ง - สสอ.ทุกแห่ง - Mr. Vaccine ทุกอำเภอ
๕	ให้กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ดำเนินการประสานกรมควบคุมโรคติดต่อ เพื่อสอบถาม ในประเด็นหากจะนำวัคซีน Pfizer ที่คงเหลือจากการฉีดกลุ่มเป้าหมายชาวต่างชาติ ไปฉีด กลุ่มประชาชนทั่วไปที่มีข้อบ่งชี้ เช่น ติดบ้าน/ ติดเตียง จะได้รับการสนับสนุนวัคซีน Pfizer เพื่อฉีดเป็นเข็มที่ ๒ เพิ่มเติมจากจำนวนวัคซีนที่เหลือหรือไม่	- กลุ่มงานควบคุม โรคติดต่อ
๖	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ดำเนินการจ้างเหมา ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน ๒ อัตรา โดยให้ปฏิบัติงานที่ ๑) Community Isolation อำเภอเมืองมหาสารคาม (ศูนย์มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) จำนวน ๑ อัตรา ๒) โรงพยาบาลสุทธาเวช จำนวน ๑ อัตรา และมอบทีม Case Management ดำเนินการมอบหมายภารกิจในการปฏิบัติงาน	- สสอ.เมืองมหาสารคาม - โรงพยาบาลสุทธาเวช - ทีม Case Management

(นายภาศิ ทรัพย์พิพัฒน์)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม

๑๖